

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี</p>	<p>วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและการฟื้นฟูความสมดุลทางธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาอดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงต้นเหตุแห่งปัญหาของประชาชน ที่ต้องประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เนื่องจากความยากจน ความไม่รู้ จึงทรงริเริ่มดำเนินโครงการในรูปแบบ “ปลูกป่า ปลูกคน” คือการแก้ปัญหาความยากจนที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง และยึดหลักความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่สมดุลกับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ดังนั้นการปลูกป่าที่อดอยตุงจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการคืนความสมบูรณ์จากสภาพป่าเขาที่เสื่อมโทรมให้พลิกฟื้นกลับเป็นป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์และป่าใช้สอยในสัดส่วนที่พอเหมาะสำหรับชีวิตของผู้คนบนดอยตุง</p> <p>➢ โครงการพัฒนาอดอยตุงฯ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้เป็นผู้นำในอนาคตโดยมีโครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ๘ แห่ง เพื่อสร้างพลเมืองที่ดีมีภูมิคุ้มกัน สามารถพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เมื่อปี ๒๕๕๖ สำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ยกย่องหลักการพัฒนาของโครงการพัฒนาอดอยตุงฯ ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดปริมาณการปลูกพืชเสพติด และแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา ซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตอนหนึ่งที่ว่า “...ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” มาสู่การปฏิบัติ</p> <p>➢ หลักปรัชญา “ปลูกป่า ปลูกคน” จากโครงการพัฒนาอดอยตุงฯ มาเชื่อมโยงกับแนวทางแก้ปัญหาพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ น้ำ ยาเสพติด และความยากจน ทั้งนี้รัฐบาลได้น้อมนำหลักคิดดังกล่าวมา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยกำหนดเป็นมาตรการและนโยบายสาธารณะ สำหรับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. การแก้ปัญหาน้ำได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) การตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นองค์กรกลาง เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในภาพรวม</p> <p>(๒) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์น้ำ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ถือเป็นแผนแม่บทด้านทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับแผน</p>	<p>-</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>(๓) การผ่านกฎหมายแม่บทด้านน้ำ หรือกฎหมายน้ำฉบับแรก ของประเทศไทย คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้ที่จะช่วยให้เกิด การบูรณาการ บริหารจัดการ พื้นฟู และ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขน้ำท่วม น้ำแล้ง และวางหลักเกณฑ์ในการ ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำ สาธารณะ อีกทั้งมีองค์กรในการบริหารจัดการน้ำ ระดับชาติ ระดับลุ่มน้ำ และระดับองค์กรผู้ใช้น้ำ</p> <p>๒. การแก้ปัญหาياهเสฟติด โดยใช้นโยบายผู้เสฟคือผู้ป่วยที่ จะต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องจากแพทย์และพยาบาล ในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศให้สามารถกลับไปใช้ชีวิต ในสังคมอย่างปกติสุข โดยรัฐบาลจะติดตาม ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เสฟ ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ในส่วนของผู้เสฟที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา จะสามารถสมัครงานได้ โดยไม่เสียประวัติ ไม่โดนลงบันทึกประวัติ อาชญากรรม</p> <p>๓. การแก้ปัญหาความยากจนในระยะยั่งยืนด้วยการออม ได้แก่</p> <p>(๑) การออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งสนับสนุน ให้คนไทยตั้งแต่อายุ ๑๕ - ๖๐ ปี มีเงินออมรายเดือน หลังอายุ ๖๐ ปี เพิ่มเติมจากเบี้ยคนชราที่จะได้รับอยู่แล้ว โดยสามารถออมเงินกับ กอช. ได้ขั้นต่ำเดือนละ ๕๐ บาท และปีละไม่เกิน ๑๓,๒๐๐ บาท รัฐบาลก็จะ เติมเงินให้อีก ๕๐ - ๑๐๐ % ตามช่วงอายุ สำหรับการสมัครสมาชิก กอช. สามารถทำได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” ในสมาร์ทโฟนทุกระบบ ทั้งนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถไปตรวจสอบสิทธิและสมัครได้ที่ ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.”</p> <p>(๒) การออมรูปแบบใหม่ โดยการปลูกไม้มีค่าในที่ดินของตน นอกจากจะเป็นการเก็บออมแล้ว ยังถือเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ สร้างอาชีพที่มั่นคง ในลักษณะเกษตรผสมผสาน พร้อมกับเพิ่มพื้นที่ป่า และเป็น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย</p>	
<p>๒. ผลการจัดอันดับ ความสามารถ ทางการแข่งขัน ระดับโลก ๔.๐</p>	<p>ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก ๔.๐ ประจำปี ๒๐๑๘ ของ World Economic Forum (WEF) โดยประเทศไทยมีอันดับและคะแนนที่ดีขึ้น โดยปรับมาอยู่ในอันดับที่ ๓๘ จาก ๑๔๐ ประเทศทั่วโลก จากเดิมอยู่ในอันดับที่ ๔๐ เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึง สถานะทางการแข่งขันที่มั่นคงของไทย อย่างไรก็ตามยังมีจุดที่ต้องพัฒนา และปรับปรุง เพื่อให้ก้าวสู่ความเป็น ๔.๐ มากขึ้น เช่น ด้านการแข่งขัน ภายในประเทศ ซึ่งไทยอยู่ในอันดับที่ ๙๒ ของโลก ด้านการศึกษาและ ทักษะที่อยู่ในอันดับที่ ๖๖ ของโลก ซึ่งต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง</p> <p>➢ การพัฒนาทุนมนุษย์ที่ธนาคารโลกได้พยายามจัดทำดัชนีชี้วัด ภายใต้อโครงการทุนมนุษย์ โดยพิจารณาวัตรระดับของการสร้างทุนมนุษย์</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>จากศักยภาพของเด็กที่ได้รับตั้งแต่เกิดจนจบชั้นมัธยม โดยดูจากอัตราการอยู่รอด โอกาสทางการศึกษา และผลการศึกษา รวมทั้งสุขภาพของเด็ก โดย World Economic Forum (WEF) ได้นำเสนองานของสถาบันด้าน Health Metrics and Evaluation ของสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดทำวิธีคำนวณอย่างเป็นระบบขึ้น จากการวิเคราะห์ผลสำรวจ และการลงพื้นที่สอบถามในเรื่องความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ รวมถึงสุขภาพแล้วนำมาประมวลผลเพื่อให้ได้ค่าที่สะท้อนระดับทุนมนุษย์ด้วย</p> <p>ทั้งนี้ประเทศที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพมากขึ้น สะท้อนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉลี่ยซึ่งมีทั้งหมด ๔ ประเทศ คือ ตุรกี จีน บราซิล และไทย ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาคนของประเทศในช่วงที่ผ่านมา</p> <p>➢ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานของการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม เช่น กิจกรรมการแสดงโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน ๆ โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์มาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ และในปีนี้มีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้เลือกบทโขนรามเกียรติ์ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ซึ่งเป็นการสื่อความหมายของความจงรักภักดี และการรักษาความเที่ยงธรรม สุจริต อีกทั้งยังมีการผสมผสาน สร้างสรรค์มาจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับต่าง ๆ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย</p>	
๓. บทส่งท้าย	<p>ขอแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องสภาพอากาศ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ภาคใต้จะมีฝนตกชุก อาจมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ หรือตามพื้นถนน ๒. ภาคเหนือ อากาศจะเริ่มเย็นลง ๓. ภาคอื่น ๆ อาจประสบภัยแล้งในการทำเกษตร <p>อ่างเก็บน้ำ มีปัญหาหลายแห่งเนื่องจากฝนตกน้อย</p> <p>จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด</p>	-